

TRIỂN VỌNG NGHỀ NUÔI CÁ CHẼM LÔNG TRÊN SÔNG

NGỌC LAN

Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Bình

Thôn Phú Ninh, xã Duy Ninh (huyện Quảng Ninh) có 172 hộ với trên 700 khẩu, nhưng lại không có đất nông nghiệp để canh tác, nên người dân chủ yếu sống bằng nghề đi rừng và khai thác, đánh bắt thủy sản trên sông Kiến Giang. Năm 2013, ông Hoàng Vũ Thuật ở thôn Phú Ninh nuôi thử nghiệm thành công mô hình nuôi cá chêm lông (người dân địa phương gọi là cá trôi) trên sông, mở ra hướng đi mới trong việc đa dạng hóa đối tượng thủy sản nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương.

Bên bè cá chêm giữa dòng Kiến Giang, ông Hoàng Vũ Thuật, hộ đi tiên phong trong việc nuôi cá chêm lông hào hứng cho biết: “Cái bè 24m² ni gia đình tôi làm để nuôi cá trắm, ra tết 2013, gia đình thả hết 5 triệu đồng tiền cá giống. Nuôi được chừng một tháng, cá trắm bắt đầu lớn thì nước mặn xâm nhập, nước sông từ ngọt chuyển thành lợ nên cá trắm bị nổi mắt chết hết. Biết là không nuôi được mấy giống cá nước ngọt, tôi liền nghĩ đến con cá chêm, là loại thủy đặc sản phù hợp với nước lợ. Tháng 4/2013, gia đình tôi thả nuôi thử 200 con cá chêm, cá diạ, cá hồng; trong đó thả 100 con cá chêm, kích thước cá khoảng 10 phân. Quá trình nuôi thì thấy mặt nước, dòng chảy, điều kiện tự nhiên ở đoạn sông này phù hợp với con cá chêm, sau 4 tháng nuôi thấy cá lớn nhanh, trọng lượng đạt khoảng 1,1-1,2 kg/con, với giá bán 120.000 đồng/kg, hiệu quả hơn nhiều so với nuôi các loại cá khác”.

Nhận thấy hiệu quả của mô hình, năm

2014, UBND huyện Quảng Ninh đã hỗ trợ 1.200 con cá giống, 30% giá trị thức ăn cho 3 hộ tham gia nuôi. Trong quá trình nuôi, các hộ đã đầu tư và phát triển thêm mô hình. Hiện nay, ở Phú Ninh có 4 hộ tham gia nuôi cá chêm lông, mỗi hộ đầu tư từ 2.000 đến 2.400 con cá giống. Được sự hỗ trợ trực tiếp về kỹ thuật của cán bộ Trạm Khuyến nông huyện, đến nay, sau hơn 4 tháng thả nuôi, cá không bị dịch bệnh, tăng trưởng đều, trọng lượng đạt từ 1-1,2 kg/con. Ông Hoàng Vũ Thuật cho biết, vụ nuôi thứ 2 này, gia đình ông tiếp tục thả 2.400 con, trong đó có 400 con được huyện hỗ trợ tiền giống và 30% tiền thức ăn. Nuôi từ tháng 3/2014, đến nay, cá đạt trọng lượng trung bình 1-1,1 kg/con, cá biệt có con đạt 1,3kg. Gia đình vừa thu hoạch bán cho thương lái với giá 120.000 đồng/kg, thu 35 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi trên 17 triệu đồng.

Còn ông Phạm Văn Xê, Trưởng thôn Phú Ninh, là một trong hai hộ đầu tiên trong thôn tham gia nuôi thử nghiệm cá chêm thì cho biết: Gia đình ông thả nuôi 2.200 con trong diện tích lồng 150m². Qua 2 năm tham gia nuôi cá chêm, ông rất tâm đắc với mô hình nuôi trồng thủy sản mới này. Ông Xê cho biết thêm, môi trường ở sông Kiến Giang rất phù hợp với việc nuôi cá chêm lông nên mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với đặc thù thôn có truyền thống khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, việc phát triển mô hình nuôi cá chêm lông sẽ góp phần giải quyết việc làm cho lao động trong thôn, đảm bảo kinh tế cho người dân, bởi bà con ở đây không có đất



Hộ ông Hoàng Vũ Thuật chuyển đổi nuôi cá chêm lồng bước đầu đạt hiệu quả kinh tế cao

Ảnh: N.L

nông nghiệp, chủ yếu sống bằng nghề sông nước, vì vậy, có thể xem đây là nghề chính để bà con xóa đói giảm nghèo.

Đến thời điểm này, theo đánh giá của các hộ dân thì mô hình nuôi cá chêm lồng trên sông Kiến Giang đoạn qua thôn Phú Ninh là mô hình có hiệu quả, tạo ra nghề nuôi mới cho bà con. Ông Phạm Văn Xê cho biết thêm: Sau khi tận mắt thấy hiệu quả của mô hình, hiện trong thôn đã có 30 hộ đăng ký nuôi cá chêm lồng, rồi có thêm 7 hộ của thôn Phú Vinh (xã Duy Ninh) và 5 hộ của xã Hàm Ninh cũng lên đăng ký nuôi. Một mô hình đạt hiệu quả được người dân chủ động nhân rộng để phát triển kinh tế thì rất tốt, nhưng nếu nuôi với số lượng nhiều thì "đầu ra" là vấn đề người dân

trăn trở nhất, bên cạnh đó còn có yếu tố nguồn vốn, bởi cá chêm chỉ ăn cá tươi, hiện giá cá thức ăn khoảng 20.000 đồng/kg, về lâu dài thì người có điều kiện kinh tế mới nuôi được.

Mặc dù vẫn còn đó những trăn trở, nhưng có thể nói, mô hình nuôi cá chêm ở thôn Phú Ninh hiện được coi là giải pháp phát triển kinh tế khả thi, góp phần đa dạng hóa các loài thủy sản nuôi tại địa phương. Về lâu dài, để mô hình nhân rộng có hiệu quả, thực sự là nghề có thể xóa nghèo cho bà con, rất cần có sự liên kết giữa các hộ nuôi để hỗ trợ nhau về kỹ thuật, vốn, đặc biệt là tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm, từ đó mới có thể khuyến khích người dân phát triển bền vững nghề nuôi cá chêm lồng trên sông ■